

THÔNG BÁO CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẦN HƯNG

Kính gửi : Quý phụ huynh trường Tiểu học Thuần Hưng.

Thực hiện Công điện Khẩn của UBND tỉnh Hưng Yên và hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Khoái Châu về việc phòng chống dịch Covid 19. Trường Tiểu học Thuần Hưng xin thông báo tới toàn thể học sinh và quý phụ huynh học sinh một số nội dung sau:

Nhà trường duy trì các hoạt động học tập chính khóa phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn và khuyến cáo của Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế. Nhà trường tạm dừng tất cả các hoạt động tập thể, tập trung đông người, ngoại khóa, chào cờ đầu tuần...

Ngoài giờ học ở trường, đề nghị các bậc phụ huynh quản lý chặt chẽ các con, không để các em ra đường hoặc tụ tập chơi bời, không để các em chơi các trò chơi nguy hiểm, sử dụng pháo chất cháy nổ, không để các em chơi gần khu vực ao hồ sông ngòi... Gia đình phối hợp với nhà trường hướng dẫn các em thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch như: rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn, thường xuyên đeo khẩu trang đến trường và nơi công cộng, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác, không tập trung nơi đông người và tiếp tục cài đặt, sử dụng thường xuyên ứng dụng truy vết Bluezone, ứng dụng khai báo y tế Ncovi. Hàng ngày, phụ huynh thực hiện đo thân nhiệt cho con trước khi đến trường; khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 thì cho con nghỉ học và kịp thời báo ngay với Giáo viên chủ nhiệm và liên hệ với trung tâm y tế để được hướng dẫn xử lý kịp thời. Quý phụ huynh tổ chức cho con em ăn sáng tại nhà, không để học sinh mang đồ ăn đến trường, không cho tiền để các em ăn quà vặt tại khu vực cổng trường. Phụ huynh đưa đón con em đến trường cần thực hiện các quy định của nhà trường, dừng xe trước cổng trường đúng vị trí đã quy định, không sử dụng các phương tiện giao thông đi lại trên sân trường, không tự ý vào trường khi chưa được cho phép của GV trực ban hoặc nhân viên bảo vệ. Khi có việc cần liên hệ với giáo viên hoặc nhà trường thì phải tuân thủ các quy định về phòng dịch,

Đề nghị quý phụ huynh và học sinh nghiêm túc thực hiện cách ly y tế, khai báo kịp thời, chính xác đầy đủ thông tin về bản thân hoặc người thân trong gia đình nếu có đi từ vùng dịch về với chính quyền địa phương và thông báo thông tin cho GVCN biết.

PHHS và học sinh không tham gia giao thông và đi lại từ Hưng Yên đến Hải Dương, Quảng Ninh và ngược lại từ 6h00 ngày 28/01/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Nhà trường rất mong sự phối hợp của quý phụ huynh!

Kính chúc quý phụ huynh và gia đình an toàn, mạnh khỏe và đón tết âm áp, an lành./.

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẦN HƯNG